

NEWS PLUS

ชี้แจงข่าวพบสารปรอทในกุน่ากระป๋องในยุโรป

ราคาหุ้น TU วันนี้ ปรับลง 2.16% (ส่วนทาง SET บวก 0.7%) ปิดที่ 13.60 บาท จากความกังวลเกี่ยวกับประเด็นข่าวพบสารปรอทในกุน่ากระป๋องปริมาณสูงในยุโรป ขณะที่บริษัทชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสูง และค่าปรอทต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และยังไม่มีการเบนสินค้าแต่อย่างใด

ราคา TU วันนี้ ปรับลดลง 2.16% (ส่วนทาง SET บวก 0.7%) ปิดที่ 13.60 บาท จากความกังวลเกี่ยวกับประเด็นข่าวพบสารปรอทในกุน่ากระป๋องปริมาณสูงในยุโรป หลัง BBC รายงานว่ากลุ่ม Bloom องค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศฝรั่งเศส และ Footwatch องค์กรสิทธิผู้บริโภค มีการวิเคราะห์ปลากระป๋อง 148 กระป๋องจาก 5 ประเทศในยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และอิตาลี พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีสารปรอท และ 57% มีปริมาณปรอทเกินที่ระดับ 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จึงออกมาเตือนถึงความเสี่ยงและเรียกร้องให้ Supermarket หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง และแนะนำให้ใช้กุน่ากระป๋องเป็นวัตถุดิบทำอาหารให้กับกลุ่มเปราะบาง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน บ้านพักคนชรา และหอผู้ป่วยหลังคลอด

จากการสอบถามบริษัท บริษัทมีการชี้แจงให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้ถูกพูดถึงในยุโรปตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้แบรนด์ต่างๆ ภายใต้บริษัทฯ ได้ออกข้อความชี้แจงต่อลูกค้าและสื่อในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์กุน่าแปรรูปบรรจุกระป๋องแบรนด์ต่าง ๆ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานอย่างเข้มงวด และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานความปลอดภัยทางอาหารแห่งยุโรป (EFSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานและออกคำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอาหาร ในกรณีของกุน่า ข้อบังคับของสหภาพยุโรปได้กำหนดปริมาณค่าปรอทไว้สูงสุดที่ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ขณะที่บริษัทฯ มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง โดยพบค่าเฉลี่ยของค่าปรอทอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าค่ากำหนดที่สหภาพยุโรประบุไว้ที่ 1 มิลลิกรัมต่อ

🕒 19 พฤศจิกายน 2567

TU

Neutral

ราคาปัจจุบัน (บาท) 13.60

ราคาเป้าหมาย (บาท) 18.60

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

นवलพรรณ น้อยรัชชุกร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 019994

NEWS PLUS

กิโลกรัม ถึง 70 - 80 % ซึ่งเป็นค่าที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการดำเนินการทดสอบวิเคราะห์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูม่านั้น ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า และไม่มีกระแสการต่อต้านผ่าน Social media รวมถึงไม่ได้มีการแบนการบริโภคภูมำปกป้องในยุโรปแต่อย่างใด (ยอดขายรวมราว 30% มาจากยุโรป และในส่วนนี้ราว 50% มาจากรัฐกิจอาหารทะเลระป้องกันทำให้คาดการณ์ภูมำปกป้องในยุโรป คิดเป็นสัดส่วน 10-15% ของยอดขายรวม)

ในมุมมองของฝ่ายวิจัย แม้ยังไม่มีผลการแบนสินค้า แต่ข่าวดังกล่าวอาจทำให้เกิดการชะลอการซื้อสินค้าของผู้บริโภคบ้าง ประกอบกับการมีรายงานขายหุ้นของผู้บริหารระดับสูง คาดสร้าง Sentiment เชิงลบต่อราคาหุ้น และยากที่จะ Outperform ตลาดฯ ได้ จึงคงแนะนำ NEUTRAL

ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงินของ TU

สิ้นสุด 31 ธ.ค.	2565	2566	2567F	2568F	2569F
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	7,138	(13,933)	5,106	5,918	6,422
กำไรปกติ (ล้านบาท)	7,313	5,016	5,430	5,918	6,422
Norm EPS (บาท)	1.53	1.08	1.22	1.33	1.44
PER (เท่า)	9.9	(4.9)	12.9	11.1	10.3
DPS (บาท)	0.84	0.54	0.63	0.72	0.78
Dividend Yield (%)	5.7%	3.6%	4.3%	4.8%	5.3%
BVS (บาท)	16.90	12.59	13.66	14.28	14.94
PBV (เท่า)	0.9	1.2	1.1	1.0	1.0
EV/EBITDA (เท่า)	9.1	(15.2)	9.6	8.7	8.2

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

Outperform: กรณีที่นักวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานแล้วเห็นว่าราคาหุ้นบริษัทที่ทำการวิเคราะห์มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ชนะค่าเฉลี่ยของ Sector หรือชนะ SET Index

Neutral: กรณีที่นักวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานแล้วเห็นว่าราคาหุ้นบริษัทที่ทำการวิเคราะห์มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่พอๆกับค่าเฉลี่ยของ Sector หรือพอๆกับ SET Index

Underperform: กรณีที่นักวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานแล้วเห็นว่าราคาหุ้นบริษัทที่ทำการวิเคราะห์มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ Sector หรือต่ำกว่า SET Index

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR

คำอธิบายผลการประเมินแต่ละระดับ

ระดับที่ 1 มีนโยบาย (Committed)

มีคำมั่นหรือมติคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระดับที่ 2 ประกาศเจตนา (Declared)

มีการประกาศเจตนาฉบับเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หรือโครงการต่อต้านการทุจริตที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในทำนองเดียวกัน

ระดับที่ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established)

มีมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน รวมถึงการดูแลให้มีการดำเนินการและการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

ระดับที่ 4 ได้รับการรับรอง (Certified)

มีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และได้รับการรับรองหรือผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก (เช่น CAC)

ระดับที่ 5 ขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended)

มีการขยายผลการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น

เปิดเผยบ้างแต่ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน

ไม่เปิดเผยหรือไม่มีนโยบาย

CG SCORE: การจัดอันดับบริษัทกิบาล

คำอธิบายผลการประเมินแต่ละระดับ

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ



ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก



ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี



NR. : ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR

"Disclaimer: การเปิดเผย (ก) ผลสำรวจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ (ข) ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ที่จัดทำโดยสถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการสำรวจและประเมินโดยสมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุใน (ก) แบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี และ (ข) แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี โดยเป็นการสำรวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผลการสำรวจหรือผลการประเมินดังกล่าวเป็นการนำเสนอในมุมมองของ IOD หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมีได้เป็นการประเมินการปฏิบัติตามบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมินแต่อย่างใด

เนื่องจากผลสำรวจหรือผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลสำรวจหรือผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลสำรวจหรือผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลสำรวจหรือผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ [.] มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลสำรวจหรือผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด"

